

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ประชุมสำรวจข้าวฉุกเงิน
๒. ดัชนีราคาสินค้าเกษตรยังวูบ ยาง - ปาล์มน้ำมันลดต่อเนื่อง
๓. สศก.ชี้ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมี.ค.ลดลงจากปีที่แล้ว
ยางพาราและปาล์มน้ำมันราคาตกจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
และผลผลิตล้นตลาด
๔. ดัชนีราคาสินค้าเกษตรมี.ค.วูบ ๗.๖๔%
๕. เกาะข้าวเกษตร
๖. ปีติพงศ์ลั่นไม้ปลื้มผลงาน เกษตรกรยังปากกัดตีนถีบแบกหนี้สินท่วมล้นพันตัว
๗. ปีติพงศ์เร่งปลดใบเหลืองอียู ชงใช้ม. ๔๔
๘. เริ่มแล้วหันราคาข้าวปุ๋ย - ยา ลดต้นทุนอุ้มชาวนา
๙. ท่าเรือ ๓๑๙ แห่ง ๒๒ จังหวัด - ประวิตรขีดเส้น ๓ เดือนเสร็จ
ตั้งทีมตรวจเรือประมง
๑๐. แก้ระเบียบหนุนทำสวนยางแบบผสมผสาน
๑๑. ๒๗ เม.ย.รัฐสาเหตุ ลุ่มน้ำป่าสักเน่า
๑๒. พณ.ดันออร์แกนิกไทยนำอาเซียน
๑๓. โคนสวนยางรุกป่า ๗ แสนไร่

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
ไทยโพสต์
- ผู้จัดการรายวัน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
มติชน
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
- เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
ข่าวสด



ประชุมสำรวจข้าวอุกเจิน

C2

เลอศักดิ์ รวีตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนประเทศไทย ร่วมประชุม คณะมนตรีองค์การสำรวจข้าวอุกเจินอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 3 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2557 และพิจารณาแผนการปฏิบัติงานปี 2558 ของ สำนักเลขานุการ APTERR

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรยังวูบ ย่าง-ปาล์มน้ำมันลดต่อเนื่อง

นายเลอศักดิ์ วิวัตรระกูลไพฑูรย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมลดลง 7.64% โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่วนสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ลดลง 3.92% โดยสินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา เป็นไปตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับราคาตลาดล่วงหน้า

มาเลเซียปรับตัวลดลง ส่วนสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นคือ สับปะรดโรงงาน เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูป สับปะรด อย่างไรก็ตาม คาดว่าเดือนเมษายน 2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ส่วนด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมผลผลิตลดลง 12.35% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรดโรงงาน หอมแดง กระเทียม และปาล์มน้ำมัน สินค้าที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยช่วงเดือนเมษายนนี้ ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมาก ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าดัชนีผลผลิตจะใกล้เคียงกับเดือนเมษายนของปีที่แล้ว

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน

รายการสินค้า	ราคา / หน่วย
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13,000.00 บาท/ตัน
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด	12,800.00 บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 15%	7,600.00 บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 25%	6,400.00 บาท/ตัน
มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)	2.30 บาท/กก.
ผลปาล์มน้ำมัน (น้ำหนักมากกว่า 15 กก.)	3.20 บาท/กก.
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3	48.49 บาท/กก.
สับปะรดโรงงาน	9.80 บาท/กก.
สุกร	65.00 บาท/กก.
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ	38.00 บาท/กก.
ไข่ไก่สดเบอร์คละ	240.00 บาท/ร้อยฟอง
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.	180.00 บาท/กก.
ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเกรด A ส่งออก	50.00 บาท/กก.
เงาะโรงเรียน (ตะกร้า)	45.00 บาท/กก.
*ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

สตก.ชี้ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมี.ค.ลดลงจากปีที่แล้ว ยางพาราและปาล์มน้ำมันราคาตกจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและผลผลิตต้นตลาด

นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า ภาพรวมลดลง 7.64% โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่วนสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ลดลง 3.92% โดยสินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา เป็นไปตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับราคาตลาดล่วงหน้ามาเลเซียปรับตัวลดลง

ส่วนสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น คือ สับปะรดโรงงาน เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรด อย่างไรก็ตาม คาดว่าเดือนเมษายน 2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ส่วนด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมผลผลิตลดลง 12.35% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรดโรงงาน หอมแดง กระเทียม และปาล์มน้ำมัน สินค้าที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่-สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พบว่าดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง 2.07% โดยในช่วงเดือนเมษายนนี้ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมาก ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าดัชนีผลผลิตจะใกล้เคียงกับเดือนเมษายนของปีที่แล้ว

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรมี.ค.วูบ7.64%

ASTVผู้จัดการรายวัน - สศก.ชี้ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน มี.ค.ลดลงจากปีที่แล้ว ยางพาราและปาล์มน้ำมันราคาตกจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและผลผลิตล้นตลาด

1๙ นายเลิศศักดิ์ วีระตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า ภาพรวมลดลง 7.64% โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่วนสุกร ไก่ เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ลดลง 3.92% โดยสินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา เป็นไปตามทิศทางตลาดล่วงหน้า และปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับราคาตลาดล่วงหน้ามาเลเซียปรับตัวลดลง ส่วนสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น คือ สับปะรดโรงงาน เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรด อย่างไรก็ตาม คาดว่าเดือนเมษายน 2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ส่วนด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมผลผลิตลดลง 12.35% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรดโรงงาน หอมแดง กระเทียม และปาล์มน้ำมัน สินค้าที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ สุกร ไก่ เนื้อ และไข่ไก่ และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พบว่าดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ลดลง 2.07% โดยในช่วงเดือนเมษายนนี้ ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมาก ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าดัชนีผลผลิตจะใกล้เคียงกับเดือนเมษายนของปีที่แล้ว ■

เกาะข่าวเกษตร

๑๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558... ○ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นำคณบดีคณาจารย์ และอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี พร้อมรับชมสารคดีการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และศึกษาดูงาน ณ งานพัฒนาที่ดินภายในศูนย์ฯ เมื่อวันก่อน... ○ นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดน่าน นำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมในพิธีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรบางคนที่ จำกัด สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ในการทำธุรกิจด้วยการส่งสินค้าที่แต่ละสหกรณ์มีให้แก่กัน... ○ นายสมศักดิ์ ภิรมย์ สหกรณ์

จังหวัดสมุทรสาคร และคณะเข้าตรวจเยี่ยมเยียน พบปะผู้บริหาร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรประสานกิจ จำกัด อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร... ○ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม) มีผู้เข้าอบรมจำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 874 คน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ ได้เป็นไปอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเป็นเอกภาพต่อไป... ○ นางอารีย์ โสมวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 7 เป็นประธานเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ณ แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งน่านอก หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงเมื่อวันก่อน... ○

“กิด ทางไทย”

“ปีติพงศ์” ลั่น! ไม่เปลี่ยนผลงาน

๘ เกษตรกรยังปากกัดตีนถีบแบกหนี้สินท่วมล้นพันตัว

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาว่ายังไม่ค่อยพอใจผลงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามากนักแต่ถือว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการในหลายเรื่องที่ไม่มีใครทำมาก่อน เช่น การแก้ปัญหาทุจริตในสหกรณ์ การปรับโครงสร้างการผลิตข้าว การแก้ไขปัญหาที่อยู่เป็นต้นส่วนการดำเนินการในภาพรวมของกระทรวงเกษตรฯ ที่คืบหน้าไปมาก เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนยาง การแก้ไขปัญหาค่าเช่าประมงผิดกฎหมาย การแก้ไขการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจ (โซนนิ่ง) เกษตรเป็นแปลงใหญ่ 215 ใน 77 จังหวัด การลดต้นทุนเพิ่มรายได้ ส่งเสริมแหล่งน้ำในไร่นา และการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โครงสร้างสินค้าปศุสัตว์ และประมง การยกหนี้ 4,556 ล้านบาทให้เกษตรกร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะพ้นจากตำแหน่งมีงาน 5 เรื่อง ที่อยากทำให้สำเร็จ คือ 1.การออกกฎหมายดูแลรายได้และสวัสดิการเกษตรกร ให้มีสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการหรือพนักงานประจำ 2.การเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ซื้อกับเกษตรกรโดยตรงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร 3.การสร้างความเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างภาคเอกชนกับเกษตรกร โดยมีแนวคิดจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณา

ยก วันภาษีให้แก่เอกชนที่นำเงินไปลงทุนร่วมกับเกษตรกร เพื่อประกอบกิจการ 4.การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร และ 5.การฟื้นฟูทะเล แหล่งน้ำ และป่าไม้

ทั้งนี้จากการประมวลภาวะภาคการเกษตรไทยพบว่าภาคเกษตรไทยยังแข็งแกร่งมีมูลค่าผลผลิตภายในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตร 1.45 ล้านล้านบาท ขณะที่มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรปี 57 สินค้าเกษตรส่งออกหลักของไทย 10 รายการ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1.3 ล้านล้านบาทแต่นำเข้าสินค้าเกษตรต่างประเทศ 447,167 ล้านบาทเกินดุลสินค้าเกษตร 861,738 ล้านบาท และน่าจะยังมีความแข็งแกร่งต่อไปอีกนาน อย่างไรก็ตาม หากมองที่ตัวเกษตรกร ยังน่าเป็นห่วงเพราะมีความอ่อนแอ ดูจากตัวเลขเกษตรกรมากถึง 70% หรือ 4.9 ล้านครัวเรือน จาก 7 ล้านครัวเรือนทั่วสุโขทัย โดยมียุคเฉลี่ยระหว่าง 50-64 ปี และ 65% ของเกษตรกรทั้งหมดเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินทำกินไม่ถึง 15 ไร่ ส่วนเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน จึงไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ ขณะที่หนี้สิน พบว่าเกษตรกร 4.5 ล้านครัวเรือน มีหนี้สินรวมกัน 372,000 ล้านบาท เฉลี่ยครัวเรือนละ 76,697 บาท และเกษตรกรยังต้องเผชิญกับปัญหาาราคาขายที่หน้าฟาร์มขยับเพิ่มขึ้นน้อยมาก.

‘ปีติพงศ์’เร่งปลดใบเหลืองอียู ชงใช้ม.44

พณ.ห่วงผลกระทบ
‘ต่างชาติ’ชะลอซื้อ
ค่าไฟพค.ลด10สต.

‘ปีติพงศ์’วางแผนแก้อียูแจก
ใบเหลืองประมงไทย เล็งใช้
พ.ร.ก.-ม.44 ยึดโมเดลเกาหลีใต้-
ฟิลิปปินส์ (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ใบเหลืองอียู

เลิกใช้พ.ร.ก.-ม.44 แก่ใบเหลือง'

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวกรณีคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยกิจการทางทะเลและการประมงสหภาพยุโรป (อียู) ประกาศว่าไทยมีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) หรือ ไอยูยู โดยให้เวลาไทยแก้ปัญหาเป็นเวลา 6 เดือน ไมเช่นนั้นจะคว่ำบาตรห้ามสินค้าประมงของไทยเข้าอียูว่า ที่ผ่านมาระหว่างกระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งรัดแก้ไข พ.ร.บ.ประมงให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล ขณะนี้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว และอยู่ในขั้นตอนรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะใช้เวลาอีก 60 วันจึงจะมีผลบังคับใช้ มองว่าอาจจะล่าช้า จึงพิจารณาจะเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในอีก 1 สัปดาห์ข้างหน้าว่าจะออก พ.ร.ก.หรือขอใช้อำนาจมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาค้าประมงและเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายเฉพาะหน้า โดยบทลงโทษจะยังคงยึดหลักตามกฎหมายประมงฉบับเก่าไปพลางก่อน เชื่อว่าที่สุดจะหลุดพ้นจากการโดนใบเหลืองนี้ได้

เพิ่มอำนาจจนท.อุดช่องโหว่

"ในระหว่างนี้จำเป็นต้องอุดช่องว่างให้การแก้ไขประมงเดินหน้า อาจขอให้ คสช.ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหา อย่างเช่น กฎหมายประมงฉบับเก่าที่ใช้ ไม่ได้ระบุอำนาจให้เจ้าหน้าที่กรมประมงหรือกรมเจ้าท่าขึ้นไปบนเรือประมงเพื่อตรวจสอบสินค้าหรือเรือ ก็จะใช้อำนาจ ม.44 เพิ่มอำนาจให้ หรือเรือประมงใดที่มีเครื่องมือการประมงที่ผิดกฎหมายต่างๆ ไว้ในครอบครอง แม้จะไม่ได้นำมาใช้ในการประมง ต่อไปก็จะให้อำนาจทางกฎหมาย เรือใดที่ครอบครองจะถือว่ามีความผิด หรือแม้แต่การให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในจุดตรวจท่าเรือเข้า-ออก โดยหากพบว่าเรือนั้นมีการทำผิดไอยูยูจริงๆ เราก็มีอำนาจในการกักเรือลำนั้นได้ เป็นต้น" นายปิติพงศ์กล่าว

นายปิติพงศ์กล่าวว่า ความจริงหากเป็นไปได้ อยากแก้ไขปัญหาค้าประมงตามขั้นตอนปกติ เพราะการใช้มาตรา 44 อาจจะทำให้สถานการณ์ไม่ปกติ แต่ทั้ง พ.ร.บ.และมาตรา 44 ต่างเป็นวิธีจัดการแก้ปัญหา ก็ต้องรอปรึกษาที่กฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย การที่อียูให้ใบเหลืองไทยครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการเมืองและการกีดกันการค้าไทย เนื่องจากกระแสการใช้แรงงาน การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนำอนุสัญญาหรือกฎหมายมาใช้อย่างถูกต้อง มีมากขึ้นในโลกสากล ดังนั้นการที่ไทยยังมีควมบกพร่อง น่าจะเป็นสาเหตุที่อียูให้ใบเหลืองมากกว่า

เร่งทำตามอียูแนะ3ข้อ

นายปิติพงศ์กล่าวว่า ในเรื่องนี้ยูได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการนำเข้าประมงผิดกฎหมายว่า สิ่งที่กระทรวงเกษตรฯต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เกิดความเข้มข้นและน่าจะมีผลชัดเจนก่อนที่คณะอียูจะเข้ามาติดตามความคืบหน้าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ แบ่งเป็น 3 เรื่องหลัก คือ 1.แผนการปรับปรุงกฎหมายประมงให้ทันสมัย อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.การปรับปรุงแผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกัน ซักัด และยับยั้งการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ชาวประมงและแพปลา โดยอธิบดีกรมประมงจะประชุมหารือร่วมกับชาวประมงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้แผนดังกล่าวคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบได้ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า 3.การปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับในสายการผลิตสินค้าประมง (Traceability) เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งเรือ หรือวีเอ็มเอส เมื่อเรือออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำ

นายปิติพงศ์กล่าวว่า ในวันที่ 24 เมษายนนี้ จะประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาค้าประมง เพื่อเสนอแผนแนวทางแก้ไขปัญหาค้าประมงทำแผนเป็นวาระแห่งชาติ การตรวจสอบย้อนหลัง การติดตั้งระบบติดตามเรือ เพื่อให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานแก้ไขปัญหาค้าประมงเห็นชอบและนำสู่การปฏิบัติ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ในการประกาศของอียูครั้งนี้ ได้มีการปลดใบเหลืองประเทศเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ด้วย โดยเกาหลีใต้ได้ใบเหลืองเป็นระยะเวลา 2 ปี ขณะที่ฟิลิปปินส์ได้ใบเหลืองเป็นระยะเวลา 11 เดือน โดยปัจจัยสำคัญที่ทั้งสองประเทศได้รับการประกาศยกเลิกใบเหลือง เนื่องจากการปรับปรุงกฎหมายที่สามารถป้องกันและควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายได้ ดังนั้น ในส่วนมาตรการที่ไทยกำลังดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ ก็น่าจะทำให้อียูพิจารณายกเลิกใบเหลืองแก่ไทยเช่นกัน

พณ.หวังผลกระทบจิตวิทยา

วันเดียวกัน กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้ออกเอกสารชี้แจงว่า ผลกระทบจากใบเหลืองจะไม่ส่งผลให้ประเทศสมาชิกอียูห้ามนำเข้าสินค้าประมงจากไทย แต่อาจส่งผลกระทบต่อด้านภาพลักษณ์และจิตวิทยาต่อผู้บริโภค ธุรกิจร้านค้า และผู้นำเข้าในยุโรปต่อสินค้าประมงของไทย และอาจรวมถึงการระงับการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้ โดยแต่ละปีไทยส่งออกสินค้าประมงไปยังอียูประมาณ 32,000 ล้านบาท ถือเป็นตลาดนำเข้าสินค้าประมงไทยมากเป็นอันดับ 3 รองจากสหรัฐ และญี่ปุ่น ทั้งนี้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาค้าประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น

ส่วนกระทรวงพาณิชย์ร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาค้าประมงผิดกฎหมาย โดยเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ดำเนินการแล้วคือ การแก้ไข พ.ร.บ.การประมงฉบับใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วในเดือนมิถุนายนนี้ โดยสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายการประมงฉบับใหม่นี้ เพื่อให้สามารถควบคุมการทำประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มันใจ6เดือนแก้ใบเหลืองได้

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กธร.) ว่า เรื่องปัญหาประมงนี้ยึดเยื้อมานาน ซึ่งรัฐบาลชุดนี้มีความตระหนักและแก้ไขปัญหามาตามลำดับ แต่เงื่อนไขของอียูมีหลายมิติ ทั้งด้านกฎหมายที่ยูมองว่ากฎหมายไทยยังมีโทษน้อยเกินไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการร่างกฎหมายใหม่ในเรื่องการประมงผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว อยู่ในขั้นตอนการบังคับกฎหมายขั้นตอนต่อไป

นายสุพจน์ถูกกล่าวหาว่า ในส่วน กขร. ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าว และมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาว่า ประเด็นหลักที่ยี่ต้องการแก้ไขมีอะไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไร เชื่อว่าระยะเวลา 6 เดือนจะสามารถปรับได้ดีขึ้น ส่วนผลกระทบระหว่างนี้ กระทรวงเกษตรรายงานว่า ประมงไทยยังมีการส่งออกเป็นลำดับต้นๆ และในช่วงนี้ก็ยังไม่มีการห้ามนำเข้าสินค้าประมงไทย ทั้งนี้เชื่อว่าการประกาศดังกล่าวเป็นคนละเรื่องและไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่อย่างใด เพราะที่ผ่านมาอียูก็มีการประกาศใบเหลืองให้มาเลเซียและฟิลิปปินส์เช่นกัน

‘บิกเต่า’ใช้โมเดล2พท.แก้

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานโดยตรง เนื่องจากเป็นการพิจารณาในเรื่องของเรือประมงนอกน่านน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานอียู ไม่ใช่พิจารณาจากแรงงานประมง แต่เมื่อเรือประมงผิดกฎหมาย แรงงานบนเรือประมงก็ได้รับผลกระทบด้วย ดังนั้นกระทรวงแรงงานเตรียมขอข้อมูลวิธีการแก้ไขของเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ที่เคยถูกใบเหลืองมาศึกษา นอกจากนี้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ที่มีนายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน จะมีการประชุมเพื่อวางแนวทางแก้ไขต่อไป

ลดค่าไฟร่วม10สต./หน่วย

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ในการประชุม กกพ.เมื่อวันที่ 22 เมษายน มีการพิจารณาค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 พบว่าสามารถลดลงได้ 9.35 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้เอฟทีงวดใหม่อยู่ที่ 49.61 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2558 ซึ่งอยู่ที่ 58.96 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าวรวม 3.76 บาทต่อหน่วย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ต่อไป

“นอกจากนี้ค่าเอฟทีในงวดหน้า คือระหว่างกันยายน-ธันวาคม ก็จะลดลงเท่ากับงวดนี้ เว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด อาทิ ราคาน้ำมันปรับขึ้นจากปัจจุบันเฉลี่ย 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือค่าเงินบาทอ่อนค่าเพิ่มขึ้น ค่าเอฟทีงวดหน้าก็อาจลดลงไม่ถึง 9.35 สตางค์ได้” นายวีระพลกล่าว

นายวีระพลกล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ค่าเอฟทีงวดใหม่ต่อเนื่องถึงงวดปลายปียังคงลดลง มาจากราคาเชื้อเพลิง โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงมากที่สุดในสัดส่วน 66.05% มีราคาลดลง 20.60 บาทต่อล้านบีทียู อยู่ที่ 262.40 บาทต่อล้านบีทียู และจะลดลงอีก 20 บาทต่อล้านบีทียู น้ำมันเตาลดลง 6.83 บาทต่อลิตร สำหรับข้อเรียกร้องของภาคเอกชนที่ต้องการให้เอฟทีงวดใหม่ลดลง 15 สตางค์ต่อหน่วย คงเป็นไปได้ เพราะไม่มีสูตรคำนวณชัดเจน ขณะที่ กกพ.เองมองว่าหากลดงวดใหม่นี้ในอัตราสูง อาจทำให้เอฟทีงวดถัดไปได้รับผลกระทบคือลดลงได้ไม่มาก และหากเจอดันทุนเชื้อเพลิงปรับเพิ่มขึ้น จะยิ่งทำให้เอฟทีลอยากขึ้น

เอกชนผิดหวังลดน้อยไป

นายสุพจน์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การที่ กกพ.มีมติปรับลดค่าเอฟที 9.35 สตางค์ต่อหน่วย ยอมรับว่าผิดหวังเล็กน้อย เพราะเอกชนอยากให้ลดลง 15 สตางค์ เนื่องจากมองว่าต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปรับลดลงมากกว่างวดที่ผ่านมา ซึ่งปรับลดลงประมาณ 10 สตางค์ต่อหน่วย ดังนั้นงวดใหม่น่าจะลดลงมากกว่า นอกจากนี้ หากดูรายได้ของภาคไฟฟ้าจะพบว่าค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับภาคผลิตอื่น จึงน่าจะสามารถปรับลดราคาเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ เพราะค่าไฟฟ้าที่ลดลงจะทำให้ประชาชนมีรายจ่ายลดลง และกำลังซื้อมากขึ้น ส่งผลดีต่อภาคผลิตให้ผลิตสินค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันภาคผลิตยังมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงด้วย

ขุนคลังรับสอตกแก๊สลากฯ

นายสมหมาย ภาณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงผลงานของกระทรวงการคลังในช่วง 6 เดือน โดยยอมรับว่าการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงเป็นเรื่องเดียวในช่วง 6 เดือนที่ยังทำได้ไม่น่าพอใจ เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังสอตกแต่ใน 6 เดือนข้างหน้า ยืนยันว่าต้องทำเรื่องนี้ให้ได้คะแนนเต็ม ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการมาด้วยตัวเอง และเตรียมจะใช้มาตรา 44 เข้ามาแก้ปัญหา

ที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาสลากลงมาแล้วหลายวิธี ทำไม่สำเร็จ ดังนั้นผมมองว่าน่าจะ เป็นสิ่งที่เหมาะสมจะใช้มาตรา 44 เป็นวิธีเดียวที่จะเข้ามาแก้ปัญหาได้ นายสมหมายกล่าว

นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สลากที่ขายกันเกินราคาจาก 80 บาท เป็นใบละ 100 บาท คิดเป็นเงินปีละกว่า 18,000 ล้านบาท ดังนั้นจำเป็นที่ ต้องมีมาตรการที่เข้าไปดูแลอย่างเข้มข้น ส่วนวิธีการทำอย่างไรกำลังพิจารณากันอยู่

เริ่มแล้วหัน 'ค่าปุ๋ย-ยา' ลดต้นทุนอู๋มชาวนา

เกษตรกรได้เฮ ผู้ประกอบการค้าปุ๋ย-ยากำจัดศัตรูพืชช่วยลดต้นทุนการผลิต เริ่มตั้งแต่กลาง เม.ย. รวมระยะ 7 เดือนครึ่ง ระบุปุ๋ยราคาลดลงกระสอบละ 30-50 บาท ส่วนยาลด 5-10%

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้เริ่มทยอยปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใช้ในนาข้าว, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ลงจากราคาในช่วงเดือนมกราคม 2558 ลงอีกกระสอบ (50 กก.) ละ 30-50 บาท ตามนโยบายของ รมว.พาณิชย์ ที่ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปรับลดราคาจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 16 เมษายน-30 พฤศจิกายน 2558 หรือระยะเวลา 7 เดือนครึ่ง

นอกจากนี้ ร้านจำหน่ายยาป้องกัน หรือยากำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในนาข้าวก็เริ่มทยอยปรับลดราคาลงเช่นกัน โดยลดลงจากราคาจำหน่ายปลีกเมื่อช่วงต้นปีราว 5-10% พร้อมเตรียมออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับการปรับลดราคาและราคาจำหน่ายปลีกแนะนำค่าบริการรถเกี่ยวนาข้าว

เพิ่มเติมอีก เพื่อช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกร

“หลังจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืชทั่วประเทศเพื่อติดตามการดำเนินงาน” นายบุญฤทธิ์ กล่าว

สำหรับรายละเอียดการปรับลด ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในนาข้าวจำนวน 4 สูตร จะลดราคาจากราคาจำหน่ายปลีกในช่วงเดือนมกราคม 2558 กระสอบละ 40-50 บาท หรือลดลง 6.02 -8.26% โดยสูตร 46-0-0 (ยูเรีย) ลดลงกระสอบละ 40 บาท หรือ 6.02%, สูตร 16-20-0, สูตร 16-16-8 และสูตร 16-8-8 ลดลงกระสอบละ 50 บาท หรือ 6.49-8.26%

ส่วนพืชชนิดอื่นๆ เช่น ยางพาราจำนวน 3 สูตร คือ สูตร 18-4-5, สูตร 14-4-9 และ สูตร 15-7-18 ลดลงกระสอบละ 25-40 บาท หรือ 4.39-6.90%, ปาล์มน้ำมันจำนวน 2 สูตร คือ สูตร 21-0-0 และ สูตร 0-0-60 ลดลงกระสอบละ 30-40 บาท หรือ 4.90-7.50%, ข้าวโพด และมันสำปะหลัง จำนวน 2 สูตร คือสูตร 15-15-15 และ สูตร 18-8-8 ลดลงกระสอบละ 30-50 บาท หรือ 4.04-5.68% ข้าว โรงสี ซึ่งทำให้ราคาข้าวเปลือกปรับเพิ่มขึ้นตันละ 100-800 บาท เป็นต้น

ท่าเรือ 319 แห่ง 22 จังหวัด-‘ประวิตร’ขีดเส้น 3 เดือนเสร็จ

1,4

ตั้งทีมตรวจเรือประมง

“ประยุทธ์”ลงนามอินโดฯ
ร่วมแก้ปัญหา ยกกระดับเป็น
วาระแห่งชาติ รื้อทั้งระบบ

รัฐบาลตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจเรือประมงใน 22 จังหวัด ชี้ต้องทำให้ถูกกฎหมายใน 3 เดือน มั่นใจไทยหลุด“ใบเหลือง”ใน 6 เดือน ขณะนายภา ทวีภาคีอินโดนีเซีย ป้องกันประมงผิดกฎหมาย ยกกระดับปัญหาเป็นวาระแห่งชาติ ต้องรื้อใหม่ ทั้งระบบ ไม่รับปากทำได้ตามกำหนด

รัฐบาลเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาการประมง ตามประกาศเตือนของคณะกรรมการยุโรป(อียู) ต่ออุตสาหกรรมประมงไทย หรือให้“ใบเหลือง”



จากกรณีที่ประเมินว่าไทยยังดำเนินการยังไม่เพียงพอในการป้องกัน ขจัดและยับยั้ง การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU)

วานนี้ (23 เม.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา ตรวจสอบเรือประมงใน 22 จังหวัด

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไทยโดนใบเหลืองยังไม่มีปัญหาในขณะนี้ แต่เราจะต้องร่วมมือกับทางอียูว่าอะไรบ้างที่ยังทำ

ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าทางอียูต้องการกฎหมายที่มองว่ายังไม่เป็นไปตามหลักสากล และยังไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการ ตลอดจน เรื่องการติดตามเรือ การตรวจสอบเรายังทำไม่ครบและไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าได้ทำความเข้าใจกับหน่วยงานทั้งหมด ว่าเราจำเป็นต้องแก้ไข และต้องทำให้ได้ทั้งหมดตามระยะเวลา ส่วนในเรื่องกฎหมายทุกส่วนจะไปดำเนินการให้ครอบคลุม ทั้งการตรวจเอกสารก่อนที่เรือประมงจะออกจากท่า การทำประมงผิดกฎหมาย การติดตามเรือจีพีเอส ทั้งเรื่องเรือประมงย้อนกลับว่าจะทำอย่างไร ซึ่งเราจะดำเนินการทั้งหมดตามที่อียูมีข้อสังเกต

อ่านต่อหน้า > 4

: ตั้งทีม

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนได้สั่งการให้มีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจในการแก้ปัญหาโดยให้มีอำนาจในการดำเนินการในทำเรือใน 22 จังหวัด

มั่นใจ 6 เดือนได้ “ใบเขียว”

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยอาจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศไปชี้แจงกับอียูถึงมาตรการในการดำเนินงาน โดยต่อจากนี้จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ปัญหา

“เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะให้ใบเหลืองกับเรา เพราะที่ผ่านมามาได้ทำอะไรไปมาก แต่เมื่อเขาแจ้งมาทั้งหมด ซึ่งเราก็ทำ แต่ยังไม่เป็นไปตามหลักสากลหรืออย่างที่อียูต้องการ ประเทศอื่นๆที่เคยประสบปัญหาเหมือนเรา แต่เขาแสดงเจตจำนงชัดเจนว่า เขาจะดำเนินการอย่างไรในอนาคต ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องทำให้ได้ผล ซึ่งผมมั่นใจว่าเราจะได้ใบเขียวภายใน 6 เดือนข้างหน้า เพราะผมตั้งเป้าไว้ว่า 1 เดือนเราต้องมีความชัดเจน และ 3 เดือนการแก้ไขปัญหาคงจบ ส่วนที่ทางอียูจะเดินทางมาตรวจสอบความคืบหน้าในเดือน พ.ค. นี้ เรามีความชัดเจนในการแก้ปัญหาเตรียมให้เขาดูแล้ว ซึ่งผมไม่หนักใจอะไร เราพร้อมให้ความร่วมมือกับอียูทุกเรื่อง” พล.อ.ประวิตรกล่าว **ที่ยังไม่จำเป็น ใช้ม. 44**

สำหรับการใช้มาตรา 44 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ในการแก้ปัญหา พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าคงจะไม่ต้องใช้มาตรา 44 เพราะมาตรา 44 เป็นกฎหมายความมั่นคงจะใช้เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น โดยในการแก้ปัญหาเนื่องจากรัฐบาลมีการออกพ.ร.บ. ประมงฉบับใหม่แล้ว หากกฎหมายยังไม่ครอบคลุมก็อาจใช้เป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ในการออกกฎหมายลูกเพิ่มเติมได้ ส่วนปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยที่สหรัฐฯ ได้ลดระดับให้อยู่ใน tier 3 ตั้งแต่ปลายปีก่อน รัฐบาลก็ได้ส่งเอกสารชี้แจงไป 2 ครั้งแล้ว โดยที่ผ่านมามาอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องการจับกุม การดำเนินคดี ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับก็จะต้องเรียกประชุมอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและให้เกิดความมั่นใจว่าทางสหรัฐฯ ขึ้นปลดรายชื่อประเทศไทยออกจากบัญชี tier 3 มาอยู่ใน tier 2 ด้วย

ตรวจท่าเรือประมง 319 แห่ง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการที่ให้มีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมา

ดำเนินการตรวจสอบเรือประมงจำนวน 319 ท่าเรือใน 22 จังหวัด โดยชุดเฉพาะกิจชุดนี้จะใช้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นหัวหน้าชุด โดยทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่มีกฎหมายเกี่ยวกับประมงรวมทั้งกองทัพเรือ โดยให้อำนาจกับชุดทำงานเฉพาะกิจในการห้ามเรือที่มีอุปกรณ์การทำประมงผิดกฎหมายหรือมีเอกสารในการออกเรือ และเอกสารแสดงสถานะลูกเรือไม่ครบถ้วนคณะทำงานชุดนี้สามารถใช้อำนาจห้ามเรือไม่ให้ออกจากท่าได้

นอกจากนี้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง หากไม่ครอบคลุมให้ทำกฎหมายลูกเตรียมไว้ใช้ทันทีที่พ.ร.บ. ประมงมีผลบังคับใช้และหากไม่เพียงพอก็สามารถออกเป็น พ.ร.ก. ได้ และในระหว่างนี้ให้ดำเนินการทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และตอบรับกับไอยูยูควบคู่ไปด้วย

“พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้รมว.เกษตรฯ จัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใน 2 สัปดาห์”

คาดติดระบบติดตามเสร็จหมดใน 3 เดือน

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่าการจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (VMS) สำหรับเรือประมงนอกน่านน้ำนั้น ได้มอบหมายให้กองทัพเรือ ดำเนินการร่วมกับ กระทรวงเกษตรฯ กรมเจ้าท่าไปดำเนินการ ขณะนี้เรือประมงขนาด 60 ตันกรอสส์ขึ้นไป มีจำนวน 2,000 ลำ ได้ติดตั้ง VMS แล้ว 66% ส่วนที่เหลือจะต้องติดตั้งให้เรียบร้อยภายใน 3 เดือน รวมทั้งได้สั่งการให้มีการชี้แจงข้อมูลในการแก้ปัญหา IUU ของประเทศไทย โดยในส่วนของการชี้แจงข้อมูลกับคณะกรรมการยุโรปมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศไปชี้แจงความคืบหน้าเป็นระยะ ส่วนกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ไปชี้แจงกับภาคเอกชนที่นำเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทย เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นในการนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทยในระดับเดิม **ไทยทวิภาคีอินโดนีเซียแก้ปัญหาประมง**

วานนี้ (23 เม.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทวีธาภิเศกกับนายโจ ไคโด โดโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ในระหว่างการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย. เพื่อยืนยันเจตนาความร่วมมือกับอินโดนีเซีย ในการกำหนดวิสัยทัศน์ความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เห็นพ้องจัดตั้งคณะทำงาน Working Group ด้านการประมงอินโดนีเซียมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงกิจการทะเลและประมงอินโดนีเซีย ซึ่งคณะทำงานฝ่ายไทยจะประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและวางแนวทางการร่วมมือในระยะยาวต่อกัน

นายกายกระดับเป็นวาระแห่งชาติ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวภายหลังเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา 2015 ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่าไม่เกินที่คาดการณ์ไว้ เพราะเราปฏิบัติบทพร่องมาเป็นเวลานาน ซึ่งอียูแจ้งมานานแล้ว แต่มาตรฐานการทำประมงของเราไม่เป็นรูปธรรมไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากนัก ที่ถูกก็มี แต่ที่ผิดก็เยอะ

“สิ่งเหล่านี้ ผมไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าเขาจะลด หรือเพิ่มให้เราได้เมื่อไร ผมรับปากไม่ได้ แต่สิ่งสำคัญในเรื่องนี้เราได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ฉะนั้นจำเป็นต้องรื้อทั้งระบบมาใหม่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับตั้งเรื่องกฎหมาย เรื่องพ.ร.บ. ซึ่งวันนี้ก็มีแล้วคือพ.ร.บ.ประมง แต่เพิ่งออกมาขังอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อไปต้องเอากฎหมายประมงมาดูด้วยว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ การตรวจตราและความร่วมมือของต่างประเทศ ต้องรื้อใหม่ทั้งระบบ และผมบอกแล้วว่าการแก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรา 44 เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานได้ และสั่งการกฎหมายที่ยังออกมาไม่ทันได้” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่าขณะนี้พยายามให้เรือทุกลำมาขึ้นทะเบียน ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยขนาดใหญ่ จะแบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภทแรก ออกเรือไปแล้วกลับใช้เวลาไม่นาน อีกประเภทจะเหมือนกองเรือยอมา มีเรือห้องเย็นตามอาจจะกลับมาประเทศและอาจไปขึ้นท่าขายที่อื่นได้ จะตระเวนไปเรื่อย หากไม่ได้กลับไทยเลยก็ได้ในเวลานานๆ

“จากการสอบถามไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้งว่า เรือประเภทเหล่านี้เป็นปัญหา เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำงานได้บ้าง กฎหมายไม่พอ บ้าง การบูรณาการข้ามหน่วยงานทำได้ไม่มากนัก ใช้คำสั่งศสช. ช่วงประกาศศกภูยัยการศึกษา ให้รีบดำเนินการเพื่อให้การทำงานเชื่อมโยงได้ โดยตั้งศูนย์จดทะเบียนเรือประมง ซึ่งวันนี้จัดไปได้ 2-3 หมื่นลำ ที่เหลือยังจัดไม่ได้ ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าเรือเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหน เป็นเรือที่ออกไปไกลๆ ฉะนั้นมีโอกาสทำผิดกฎหมายทั้งสิ้น”

“อยากฝากพวกเราว่าการแก้ไขปัญหาอย่าใจร้อนมากนัก เพราะเราลงโทษใครไม่ได้ นอกจากลงโทษตัวเราเอง ว่าทำไมปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เป็นปัญหามาเป็นเวลานาน ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ”

ไม่รับปากเสร็จภายในเดือน

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ทุกปัญหาที่เราทำทุกวันนี้ไม่ใช่ปัญหาย่อยๆ กับสถานการณ์และเศรษฐกิจเช่นนี้ ซึ่งต้องแก้ไขเป็นระบบหากอดต้นเมฆๆ

ก็จะเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติและความเข้าใจของประชาชน ดังนั้นต้องดูด้วยว่าปัญหามีที่ข้อและเกี่ยวกับหน่วยงานไหนบ้าง มีกฎหมายอะไรบ้างและรัฐบาลได้สั่งอะไรไปแล้วบ้าง จากนั้นค่อยเสนอแนะ ไม่ใช่มาบอกว่าทำไม่สำเร็จ มันสำเร็จไม่ได้อยู่แล้ว

“ไม่เคยรับปากว่าจะทำสำเร็จภายใน 4-5 วันหรือภายใน 6 เดือน แต่เราก็มีเวลาอีก 6 เดือนที่จะทำให้เสร็จโดยเร็ว จะทำอะไรให้เรือจดทะเบียนได้หมดพร้อมติดจีพีเอส ซึ่งที่ผ่านมามีเลยมานาน” **ซีใช้มาตรา 44 เพื่อเอื้อทำงาน**

เมื่อถามว่าจะใช้คำสั่งศสช. อาศัยอำนาจมาตรา 44 เพื่ออุดช่องโหว่ในข้อกฎหมาย ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จำไว้ว่ามาตรา 44 เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก ไม่ใช่เอาไปแก้มะนาวแพง เรื่องเศรษฐกิจที่แย่ หรือเรื่องประมง มันแก้ตรงนั้นไม่ได้ แต่เอาไปทำให้เกิดการบูรณาการ บังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันให้ได้ เนื่องจากมีการใช้กฎหมายคนละฉบับ ซึ่งกฎหมายไทยเป็นเสียแบบนี้ และทุกกระทรวงก็ทำงานแยกโดยลักษณะแยกกันมาโดยตลอด เราให้เขามารวมกัน นี่คือมาตรา 44

“พ.ร.ก.แก้ไขไอยูยูนันไม่มีพรอก แต่พ.ร.ก.ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานี้ พอฟังได้ ปัญหาไอยูยูนันมีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผู้ประกอบการ เครื่องมือทำประมง จีพีเอส วิเอ็มเอส ตรงนี้ต้องมีพ.ร.ก.ทุกเรื่อง วันนีพ.ร.ก.ยังออกไม่ได้ เลยต้องใช้มาตรา 44 สั่งการตรงนี้ก่อน” **ยันแก้ปัญหาค้ามนุษย์ต้องใช้เวลา**

เมื่อถามว่า ปัญหาการจัดตั้งบริการค้ามนุษย์ที่ใกล้จะครบกำหนดแล้ว มีแนวโน้มว่าจะแก้ปัญหาค้ามนุษย์ได้หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะมีแนวโน้มอะไร แก้ให้ได้ ก็แก้ได้ เช่นเดียวกับปัญหาการตรวจสอบกรมการบินพลเรือนขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอซีโอ) ที่มีข้อบังคับกว่า 500 ข้อ วันนี้ตัดมา 33 ข้อ ในระยะที่ 1 เท่านั้น ส่วนที่เหลือต้องใช้ระยะเวลาในการทำต่อ ซึ่งการทำงานนั้นต้องคลี่ออกมาดู ไม่ใช่วันนี้ทำพรุ่งนี้แก้ มะรินเสร็จ มันไม่เสร็จหรอก”

“การแก้ปัญหาค้ามนุษย์นั้นมีข้อกฎหมายอีกเยอะ ทั้งแรงงานบนเรือ ขอทาน โสผาณี แรงงานผิดกฎหมาย เคยมีการทำทั้งระบบแบบนี้หรือไม่ เคยมีการดูแลเหยื่อใหม่ เคยเอาตัวกลับมาได้จริงๆ เค้าไปปล่อยให้สื่อต่างประเทศเอาไปโจมตี ไปถามจากเหยื่อที่ถูกขังอยู่นั้น แล้วเขาจะพูดดีหรือ วันนีเราเอากลับมา ทาอาซีฟให้ ดูแลทุกอย่าง แต่จะมาให้เรานั้นจะทำได้อย่างไร เพราะเราเป็นคนทำผิดกติกาเขา เราไม่ได้ร่างกติกา มันเป็นเรื่องของสากล ฉะนั้นเราต้องพยายามอย่างที่สุดในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ แต่ไม่ใช่จะมกตีส่วนว่าภายในตอนไหน ตนทำให้ไม่ได้ ไม่ว่าจะใช้มาตรา 44 หรืออีกร้อยมาตรา ก็ทำไม่ได้”

แก้ระเบียบหนุนทำสวนยางแบบผสมผสาน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เปิดเผยถึงการเสวนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤตยางพาราพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราไทยจากทุกภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ เอกชน สถาบันเกษตรกร เข้าร่วมกว่า 500 คน ทำให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์หรือวางนโยบายพัฒนา ยางพาราของประเทศ ในปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และในอนาคต

นักวิชาการได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปริมาณยางที่ใช้ในประเทศยังมีการใช้น้อยเพียงร้อยละ 14 ของปริมาณยางทั้งหมด ที่เหลือส่ง



ออกขายในตลาดต่างประเทศ จึงทำให้ต่างชาติเป็นผู้กำหนดราคา ดังนั้น จะต้องมียุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วย ในการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนา ยางพาราของ



รัฐบาล นายเชาว์ กล่าว

สำหรับภาคเอกชน เห็นว่า ราคาขยับขึ้น อยู่กับความต้องการของตลาดกับปริมาณการผลิตที่จะต้องสมดุลกัน แต่ปัจจุบันปริมาณขางมีมากกว่าความต้องการใช้ ทำให้ราคาขางตกต่ำ

ส่วนเกษตรกร มองว่าในอนาคต จะต้องปลูกพืชผสมผสาน หลากหลายชนิดภายในสวนยาง โดยมียางพาราเป็นพืชหลัก

ทั้งนี้ สกย.จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดส่งให้รัฐบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ยางพาราของไทยทั้งระบบและได้วางแผนลดพื้นที่ปลูกยางพาราตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๕๙ โดยส่งเสริมการทำสวนแบบโค่นยางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำปีละ 400,000 ไร่ รวม 7 ปี ประมาณ 2.8 ล้านไร่ โดยปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพทดแทน ซึ่งจะทำให้ปริมาณผลผลิตขางในตลาดลดลงไม่น้อยกว่าปีละ 100,000 ตัน รวมประมาณ 700,000 ตัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยกระตุ้นราคาขางให้สูงขึ้น.

27 เม.ย. รัฐบาลเหตุ ลุ่มน้ำป่าสักเน่า

๖ สระบุรี - นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า หลังจากชี้แจงให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังที่ได้รับความเสียหายจากการตายของปลาในกระชังในแม่น้ำป่าสัก โดยมีอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมประมง เกษตร และศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด จ.สระบุรี เข้าร่วมหารือเพื่อปรับปรุงปัญหาน้ำเสีย จากนั้นวันที่ 27 เม.ย. จะทราบผลการตรวจน้ำของสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสระบุรี ก่อนจะสรุปหาสาเหตุต่อไป

สำหรับความเสียหายครั้งนี้ มีปลาในกระชังตาย เสียหายกว่า 35 ล้านบาท โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 107 ราย จะได้รับการช่วยเหลือรายละไม่เกิน 25,200 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้ลงทะเบียน จังหวัดยืนยันไม่ทอดทิ้งและจะหาทางช่วยเหลือต่อไป

พล.ดันออร์แกนิกไทยนำอาเซียน

|| เมื่อวันที่ 23 เมษายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิก มีแผนส่งเสริมด้านการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำด้านการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน

เนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า ประเทศไทยมีศักยภาพทั้งการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ทั้งข้าว ผักและผลไม้ และวัตถุดิบแปรรูปเป็นอาหาร รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคออร์แกนิก เช่น สาลี ผ้าผลิตภัณฑ์สปา ทำให้ไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี้ ตลอดจนมีศักยภาพในธุรกิจด้านการบริการเกี่ยวเนื่องกับเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านสปา หรือโรงแรม

“ขณะนี้จำเป็นต้องเร่งให้ความรู้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เป็นผู้

ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก รวมถึงกลุ่มสถาบันเกษตรกรต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว และว่า สำหรับเกษตรอินทรีย์ถือเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์มียุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี 2557-2559 ด้วยวิสัยทัศน์คือผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำทางการค้าและการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2563

“ทั้งวางแผนการตลาดเชิงรุก ตลอดจนการจัดกิจกรรมกระตุ้นการอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เชื่อว่าจะทำให้มูลค่าของสินค้าออร์แกนิกไทยเติบโตถึงร้อยละ 10 ของปี ขณะเดียวกันยังช่วยลดการนำเข้ายาปราบศัตรูพืชที่ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเหล่านี้สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก คิดเป็นมูลค่า 19,000 ล้านบาท และ 70,000 ล้านบาท ตามลำดับ

โถ่สวนยางรุกป่า 7 แสนไร่

๑๖ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานฯ เรียกประชุมหัวหน้าอุทยานฯ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศ เพื่อประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

นายนิพนธ์กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายต้องการลดพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีพื้นที่บุกรุกเพื่อปลูกยางพารา 1.06 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่พิสูจน์สิทธิ์ตามมติกรมฯ วันที่ 30 มิ.ย.2541 จำนวน 3 แสนไร่ และมีพื้นที่ที่ต้องตัดฟันยางพาราทั้งหมด 7 แสนไร่ ทั่วประเทศ โดยใน 6 เดือนหลังของปีนี้ มีพื้นที่เป้าหมายที่จะรื้อถอน 2 แสนไร่ ปี 2559 อีก 3 แสนไร่ โดยทุกอุทยานฯ ต้องเอาจริงเอาจัง เพื่อลดการบุกรุกจากกลุ่มนายทุน เพื่อลดการปลูกยางพารา ที่สำคัญจะเป็นการกั้นนำยางพาราที่อยู่นอกระบบไม่ให้เข้าไปสู่ระบบทำให้ราคายางพาราที่ราคาตกต่ำอยู่ราคาดีขึ้น

นายนิพนธ์กล่าวต่อว่า ภารกิจในการตัดฟันยางพารา 7 แสนไร่ กรมอุทยานฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลางเพื่อทำหน้าที่บัญชาการ และจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค 21 แห่งทั่วประเทศ จากนั้นจะมีการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางพารา รวมทั้งกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการรื้อถอนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพ.ค.นี้ จากนั้นตั้งแต่เดือนมิ.ย.-ธ.ค.จะเป็นการบังคับใช้มาตรการทางการปกครองและตัดฟันสวนยางพาราที่บุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์